

ศูนย์ราชการนนทบุรี (ที่ทำการปกครอง จังหวัดนนทบุรี)

ฟังก์ชันครบครัน ใช้งานคล่องตัว
ตอบโจทย์คนทุกวัย
ศูนย์ราชการนนทบุรี
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี)
ASUS ExpertCenter D500TC



ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี

การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการในงานด้านการบริการประชาชน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานที่คล่องตัวสำหรับเจ้าพนักงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการนนทบุรี เชื่อว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่ดี และเครื่องที่จะสนองตอบการทำงานได้ดีก็ควรเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งตัวเลือกในวันนี้ คือ **ASUS ExpertCenter D500TC**

“โดยส่วนใหญ่หน่วยงานของเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านพื้นฐานต่างๆ อย่างงานเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น เครื่องจึงไม่จำเป็นต้องรองรับการทำงานระดับสูงมาก หรือมีฟังก์ชันที่พิเศษมากนัก เราเน้นให้สามารถทำงานได้ง่าย คล่องตัว และมีความสิ้นเปลือง แต่ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ดีสำหรับคนทุกวัย เราจึงต้องการเครื่องที่สะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกระดับ”

คุณสมศักดิ์ เจจือ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการนนทบุรี เล่าถึงลักษณะการทำงานของหน่วยงานว่ามีทั้งการทำงานในรูปแบบที่ต้องลงพื้นที่ และการทำงานภายในสำนักงาน โดยลักษณะของงานภายในของสำนักงานก็จะมีทั้งงานด้านเอกสาร และการสื่อสาร อาทิ การติดต่อสั่งการประสานงานด้านต่างๆ กับอำเภอเพื่อกำชับดูแลให้การดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งคอมพิวเตอร์ถือเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกด้านนี้



ฟังก์ชันครบ จบการทำงานแบบคล่องตัว

ASUS ExpertCenter D500TC

ASUS ExpertCenter D500TC จึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์การทำงานของที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีรายละเอียดในการออกแบบที่ชาญฉลาด แต่ง่ายต่อการใช้งานและการจัดการ โดยโซลูชันของ ASUS สามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการทำงานอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องได้ดี ช่วยลดความซับซ้อนจากการใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกงาน ตัวเครื่องยังทนทานด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูงระดับโลก

“ก่อนหน้านี้ผมใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ ASUS เป็นส่วนตัว ไม่เคยพบปัญหาใดๆ เลย ASUS ยังมีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะด้านการดีไซน์ที่สามารถออกแบบให้โดดเด่นขึ้น เมื่อใช้งานก็สั่นไหวยิ่งขึ้น สะดวกต่อการทำงานที่ต้องการความเร็ว สำหรับ ASUS ExpertCenter D500TC ถือว่ามีดีไซน์ที่น่าใช้ ฟังก์ชันการทำงานก็ง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นมิตรกับคนทุกวัย”

คุณสมศักดิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่หน่วยงานใช้ ASUS ExpertCenter D500TC มากี่ยังไม่พบปัญหาจากการใช้งานใดๆ เลย อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างดี และการที่ ASUS มีบริการหลังการขาย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่มีเรื่องติดขัด ถือเป็นบริการที่ดีมาก แม้ความสำคัญอันดับแรกในการเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีจะหมายถึงคุณภาพที่ดีที่สุด แต่การมีบริการหลังการขายที่ดีคอยให้การสนับสนุน ก็จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกอุ่นใจ และกลายเป็นเหตุผลสำคัญให้ผู้บริโภคเลือกแบรนด์นั้นๆ และแน่นอนว่าหากต้องแนะนำต่อไปยังผู้อื่น ASUS จึงกลายเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมและคู่ควรเช่นกัน

